

การศึกษาปริมาณเชิงอรรถวิสัยของคำคุณศัพท์ในโครงสร้าง

“ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” ภาษาจีนปัจจุบัน

Adjectives in “numeral+ quantifier+ noun” structure: A study of Modern Chinese

from a subjective quantity

现代汉语“数+量+名”结构中形容词的主观量考察

Thitiwan Cheewawiphas¹

บทคัดย่อ

นักวิชาการ ไวยากรณ์จีนที่วิจัยโครงสร้าง “ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” มีจำนวนมาก เนื่องจากแต่ละท่านเน้นการวิจัยในมุมที่ต่างกัน ดังนั้นจึงได้ผลสรุปที่ต่างกัน จากการศึกษาของนักวิชาการที่ผ่านมา มีการวิจัยการแทรกคำคุณศัพท์ในโครงสร้าง “ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” รูปแบบคือ “ตัวเลข + คำคุณศัพท์ + คำลักษณนาม + คำนาม” แต่ไม่ได้มีการวิจัยโครงสร้างนี้ที่มีคำคุณศัพท์แทรกในรูปแบบอื่นเช่น “คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับคำสรรพนามชี้เฉพาะ + คำคุณศัพท์ + ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” รวมถึงคำคุณศัพท์สองคำที่เชื่อมติดกันและแทรกในโครงสร้าง “ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” คำคุณศัพท์ที่ต่างกัน การแทรกคำคุณศัพท์ในตำแหน่งที่ต่างกันมีผลต่อการแสดงออกของปริมาณ โครงสร้าง ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงเน้นอภิปรายคำคุณศัพท์ที่แทรกในโครงสร้าง “ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” รวมถึงอภิปรายรูปแบบกับการแสดงทางด้านปริมาณเชิงอรรถวิสัย

คำสำคัญ: ภาษาจีนปัจจุบัน โครงสร้าง “ตัวเลข + คำลักษณนาม + คำนาม” คำคุณศัพท์ ปริมาณเชิงอรรถวิสัย

Abstract

A number of scholars have conducted research on Chinese noun quantifiers; their research has led to different observations and conclusions. However senior scholars have only paid attention to the structure of quantifiers added to “numerals + adjective + quantifier + noun” structure but other structures, for instance “adverbs of degree/demonstrative pronoun + adjective + numerals + classifier + noun” even two adjectives added to the “numerals + classifier + noun” structure have been highly neglected. The purpose of this article therefore is to discuss the adjectives added to noun quantifiers and further explore meaning of this phenomena from a subjective quantity.

Keywords: Modern Chinese “numeral + quantifier + noun” structure adjectives subjective quantity

摘要

汉语语法学界对“数+量+名”结构的研究很多，但是每位学者的着重点有所不同，因此得出的结论也有一定的差别。前辈学者的研究大都关注“数+量+名”结构中插入形容词的形式，即“数+形+量+名”的研究，但很少涉及“数+量+名”结构中出现形容词的其它形式的研究，如“程度副词/指示代词+形+数+量+名”以及两个形容词连用插入在“数+量+名”结构中。形容词的不同、插入的位置不同势必对整个结构的数量表达有影响。因此，本文主要讨论形容词插入“数+量+名”结构现象，并进一步探讨嵌入形式与主观量表达问题。

关键词: 现代汉语：“数+量+名”结构；形容词；主观量

¹ ดร. จุติวรรณ ชีววิภาส อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Thitiwan Cheewawiphas, Ph.D., Department of Languages and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University.

徐菊容博士，泰国宋卡王子大学文学院语言与语言学系教师。